

**ส**ถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เผยแพร่ผลการศึกษาระยะยาวเกี่ยวกับผลกระทบของการศึกษาระดับชาติ และจากหลายหน่วยงาน พบว่าเด็กปฐมวัยที่ถูกส่งไปเรียนโรงเรียนอนุบาลในวัยที่น้อย จวบยี่สิบ 58 ของเด็กอายุ 3-5 ขวบ ในปีพ.ศ. 2535 เป็นร้อยละ 78 ในปีพ.ศ. 2539 และจากการสำรวจสภาวะสุขภาพของประชาชนโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ. 2539 พบว่าร้อยละ 50 ของเด็กปฐมวัย ทั้งในเขตเมืองและชนบทมีผู้ดูแลหลักในช่วงกลางวันไม่มีพ่อแม่

นอกจากนี้ ยังพบว่าพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กที่สถานรับเลี้ยงเด็กถูกดูแลตามเกณฑ์ของพ่อแม่ ความเข้าใจ และความรักในวัยเด็กจากเด็กที่มีสุขภาพดีแล้วก็จะได้รับบริการพร้อมความพร้อมด้านพัฒนาการและการเรียนในชั้นต่อไปได้

พญ.ฉัตร ธรรมะสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จาบทันทีวิจัยเรื่องอิทธิพลของธุรกิจ คัดค้านเลี้ยงลูกและพ่อแม่: ศึกษาเพื่อประเมินผลต่อสุขภาพของเด็กปฐมวัย กรมอนามัยโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กล่าวไว้

# ร.ร.-เนิร์สเชอริ์ ตลาดซื้อตสินค้าเด็ก



กลุ่มเป้าหมายหลักของกิจการ การที่ธุรกิจสำหรับเด็กเลือกเอาสถานเลี้ยงลูกเลี้ยงดูเด็กซึ่งเป็นที่รวมเอาเด็กมาไว้ด้วยกันในจำนวนมากพอ สอดคล้องกับทฤษฎีของกิจการบริหารของทางจิตจำแนก เพื่อเป็นกลไกในการกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเครือข่ายของกิจการเชิงธุรกิจด้วย

จะเห็นได้ว่าธุรกิจที่ใช้สถานเลี้ยงลูกเป็นสถานที่เสริมในการกระจายสินค้า ช่วยไปธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง และใช้เวลาลงทุนในการขายผ่านช่องทางทางการจำหน่ายอื่นๆ อีกทั้งสามารถสร้างปริมาณในแง่ของเงินในสินค้าได้เพิ่มขึ้น



พ่อแม่ผู้ปกครองต่างกลัวว่าลูกเป็นเด็กดี มีอนาคต มีการศึกษาดี เรียนเก่ง แต่ด้วยเหตุที่ไม่ดีของพ่อแม่จึงทำจนลูกเป็นทั้งผู้ และต้องมาเงินมาเงินจากใจเขาใจเธอแล้ว จึงส่งลูกให้สถานรับเลี้ยงเด็ก (เนิร์สเชอริ์) ด้วยคิดว่าสามารถดูแลลูกแทนได้

“สถานรับเลี้ยงเด็กที่ดีต้องเป็นสิ่งที่ดี เพราะเด็กจะได้รับทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้รับการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมในการเข้าโรงเรียนอนุบาลและการศึกษาในระดับที่สูงต่อไป แต่หากไปสถานรับเลี้ยงเด็กที่ไม่มีคุณภาพก็จะมีปัญหาตามมา หากคนเลี้ยงไม่ใส่ใจเด็ก ยิ่งมีเด็กไปอยู่รวมกันมาก ก็จะเกิดปัญหาสุขภาพ ปัญหาการศึกษาต่าง ความยาก ยิ่งหากไม่มีการดูแลที่ดีได้มาตรฐานก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ทั้งที่สถานเลี้ยงเด็กสุขภาพขาดความสะอาดดูแลที่ไม่ดีถึงแม้หากพ่อแม่เลี้ยงดูลูกด้วยตนเองก็จะรู้จักและนิสัยของลูกว่ามีนิสัยเช่นไร เพราะเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน เป็นการพัฒนาลูกให้ถูกทาง จึงสำคัญต่อสร้างวางเสริมหน้าที่ดี



### ระหว่างพ่อแม่และลูกดีด้วย

พญ.ฉัตรกล่าวด้วยว่า ในแต่ละวันเด็กจะใช้เวลาอยู่ในสถานเลี้ยงลูกประมาณ 6-8 ชั่วโมง ผู้ดูแลเลี้ยงดูต้องทำหน้าที่แทนพ่อแม่เพื่อให้เด็กเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยและมีความประพฤติที่ดี สถานเลี้ยงลูกจึงกลายเป็นแหล่งสำคัญที่รวมเอาเด็กปฐมวัยให้ด้วยกันเป็นจำนวนมากหรือจะเรียกว่า ธุรกิจสินค้าสำหรับเด็กจึงมีทั้งที่สถานเลี้ยงลูกจะเป็นช่องทางจัดจำหน่ายที่สามารถกระจายสินค้าไปสู่มือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการสำรวจในเบื้องต้นพบว่า สินค้าสำหรับเด็กที่มีนิยมใช้ในตลาดเลี้ยงลูกซึ่งเป็นช่องทางทางการ

จำหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารและนม ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวกับสุขภาพของเด็ก และเครื่องใช้สำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนมีผลต่อสุขภาพพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคมของเด็กปฐมวัยทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเจ้าหน้าที่ของสถานเลี้ยงลูกเป็นผู้แนะนำให้กับพ่อแม่เลือกซื้อก็จะยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือและงูให้พ่อแม่ซื้อสินค้านั้นมาใช้

“สถานเลี้ยงลูกที่ดีควรมีความโปร่งใสและได้รับความไว้วางใจจากผู้พ่อแม่ ธุรกิจสินค้าสำหรับเด็กจึงเป็นสินค้าที่มีความสำคัญนี้ จึงใช้สถานเลี้ยงลูกเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าของคุณไปยังพ่อแม่” ซึ่งถือเป็น

โอกาสที่ผู้ผลิตสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กปฐมวัยในวัยนี้และระยะยาว เช่น อาหารขยะที่มีรสหวานเกินไปและไขมันสูงหรือขนมขบเคี้ยวที่มีไขมันสูงซึ่งมีความเป็นไขมันสูงของสารเคมีที่เคลือบหรือสีที่ปนเปื้อนได้แก่ ไรโคอีวัน ไรโคอีวันออกไซด์ เบทาเวน และแอมริง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังพบว่าสินค้าที่เข้าไปมีบทบาทด้านการศึกษาในสถานเลี้ยงลูกเล็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ และมีผลต่อเด็กต่อมากที่สุดคือ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ธุรกิจอาหารเสริมและอาหารแช่ และธุรกิจผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก เช่น อุปกรณ์ที่เข้าไปมีบทบาทในโรงเรียนมากที่สุดคือธุรกิจอาหารเสริมหรืออาหารเสริมสำหรับเด็ก ธุรกิจผลิตภัณฑ์ และธุรกิจผลิตภัณฑ์

สุดท้ายมาถึงเรื่องรับขวัญของเด็กเป็นต้นแบบและยอมรับว่าตนเองมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพเด็ก ไม่ใช่ช่วงสั้นๆแต่ให้ได้อย่างเต็มตัว ซึ่งมีทั้งธุรกิจการบริการสุขภาพ พหุธุรกิจบริการโรค วิชาชีพที่มีส่วนในการปลูกฝังเด็กให้พึ่งพิงยาเสพติด สุขภาพ และทัศนคติที่ดีด้วย จึงไม่ได้มีเพียงอาหารที่รับประทานเข้าไป แต่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศ การดูแลใส่ใจ ในส่วนของพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ดูแลของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ รวมทั้งเรื่องเชิงผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วยว่ามีผลิตภัณฑ์อย่างไรรวมทั้งเรื่องอภัยให้ลูกที่เลี้ยงดูซึ่งทำให้พ่อแม่ยอมรับความผิดที่ตนเองทำอย่างเต็มที่หรือปล่อยให้ลูกไปอยู่กับคนอื่นแล้วหรือปล่อยให้ลูกไปอยู่กับคนอื่น ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรคำนึงถึงและไม่ควรมองข้ามด้วยตนเองได้ในทุกมิติ